
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar. Með þessari álagningu aukast skattgreiðslu almennings utan 
Reykjavíkur t.d. þegar ekið er til og frá vinnu. Ef ekki á að setja í lög um að atvinnurekendur þurfi að 
greiða þann mismun, sem með þessu verður á tekjum fólk sem þarf að greiða sérstakan skatt til að 
komast í vinnu sína eða heim, þá eru þessi áform algjörlega á skjön við allt jafnræði. Ég tel að við 
séum fyrir löngu búin að greiða upp þessa vegi en skatttekjunum hefur verið nappað af stjórnvöldum 
og notuð í ýmiskonar aðra starfssemi. Þannig er skattur sem núna er á bíleigendum sem ætlaður er 
til samgöngumála aukaskattur á einn hóp í þjóðfélaginu umfram annan, með því að leggja á veggjöld 
á einu leiðina sem fólk hefur til að sækja vinnu og þjónustu er verið að skattleggja aftur sama hópinn 
umfram aðra. Hversu langt á eiginlega að ganga í þessu óréttlæti.
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